



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๖๕๐๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๘ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางรัชดา จิตนิยม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
๒.	น.ส.กาญจนา วงศ์อินตา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ มาตรฐาน
๓.	นางผกายกุล ภูจอมจิตร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาลชุมชน
๔.	น.ส.ปัญจมาภรณ์ โสตา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๕.	นางนงคราญ บุญศรี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

/๖. นางลำดวน พรหมจันทร์...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๖.	นางลำดวน พรหมจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
๗.	นางนิศารัตน์ สุวะศรี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๘.	นางประภาภรณ์ ขำพิทักษ์กุล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ ผู้ผ่านการประเมินบุคคล
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗





(ลงชื่อ)





(นางสาวกานตินันท์ มหาสุวีระชัย)

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางรัชดา จิตนิยม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๘๖๗๑๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๗๒๒๐๓	เลื่อน ระดับ
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอด ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร : กรณีศึกษา ๒ ราย”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาให้คำปรึกษามารดาหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line OA)”</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p> <div style="text-align: center;">   </div>						๑๐๐%
๒	น.ส.กาญจนา วงศ์อินตา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ ฉุกเฉิน	๑๙๙๔๓๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและ มาตรฐาน	๘๕๗๘๓	เลื่อน ระดับ
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะร่วมกับมีภาวะเลือดออกในสมอง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ๒ ราย”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลความเสี่ยง โรงพยาบาลมุกดาหาร”</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p> <div style="text-align: center;">   </div>						๑๐๐%

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓	นางผกาภกุล ภูจอมจิตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๖๒๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๔๕๙	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน : กรณีศึกษา ๒ ราย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”						
						
๔	น.ส.ปัญจมาภรณ์ โสตา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๘๖๕๗๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๘๖๕๘๙	เลื่อน ระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรงที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอดบุตร : กรณีศึกษา ๒ ราย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองจากอุบัติเหตุที่ได้รับยาระงับความรู้สึก แบบทั่วร่างกายเพื่อผ่าตัดสมอง” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”						
						

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๕	นางนงคราญ บุญศรี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน	๑๕๖๐๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน	๘๖๖๑๔	เลื่อน ระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษา ๒ ราย”						๑๐๐%
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน (ER Overcrowding)” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”						
						
๖	นางลำดวน พรหมจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๘๖๗๕๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	๘๖๖๔๙	เลื่อน ระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกที่ได้รับการผ่าตัดสมอง”						๑๐๐%
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแผนการดูแลแบบโดยใช้ Care map ในการดูแลการพยาบาลผู้ป่วยโรคนี้ ในช่องทางเดินน้ำดีที่ส่องกล้องผ่านทางเดินอาหาร”						
รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”						
						

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๗	นางนิศารัตน์ สุวะศรี	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร</u> <u>โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๗๔๙	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร</u> <u>โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๖๗๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคที่มีปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยา : กรณีศึกษา ๒ ราย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติสำหรับป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาลมุกดาหาร” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”						
๘	นางประภาภรณ์ ขำพิทักษ์กุล	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร</u> <u>โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๖๙๙	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร</u> <u>โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๘๖๖๕๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหน้าแข้งและน่องหักแบบไม่มีแผลเปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดติงกระดูกภายใน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ๒ ราย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ฟันฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”						